



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 20 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. สก๊อปพิเศษ: ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์...
2. คอลัมน์: เส้นแบ่งความคิด: เขาพับผ้า-กะช่อง(2)
3. เคาะงบหมื่นล้านแก้น้ำแล้ง-ท่วม
4. คอลัมน์: กระจกไร้เงา: คิกออฟใช้ 'ยางพารา'
5. คอลัมน์: คนปนข่าว: ขึ้นแท่นปลัดใหม่
6. 'อลงกรณ์'อุ้มเกษตรกรเลี้ยงจระเข้
7. ขอสินเชื่อบ้านน้ำตาจระเข้!
8. คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว
9. กรม.อนุมัติแต่งตั้ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' โฆษกรบ.คนใหม่
10. คลังฟุ่ม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย "เอสเอ็มอี" เพิ่ม

สื่อ

- สยามรัฐ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดออนไลน์



สกู๊ปพิเศษ

📍 ทีมข่าวภูมิภาค

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการส่งเสริมให้เกษตรกร ทั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ชาข้าว และเกษตรกรทั่วไป ผลิตข้าวคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี นับได้ว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนอกจากขั้นตอนการผลิตที่เป็นส่วนสำคัญแล้ว การควบคุมคุณภาพด้วยระบบตามสอบ (Traceability) โดยเฉพาะระบบตามสอบสินค้าเกษตรระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น นำเชื่อถือให้กับเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะส่งต่อไปกับเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐทั้งระบบ

ดร.จوزهติ พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาระบบ QR Trace On Cloud ที่รองรับการใช้งานครอบคลุมทั้งสินค้ากลุ่มพืชผัก/ผลไม้ กลุ่มสินค้าข้าว สินค้าไข่ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูป/อาหาร ปัจจุบันมีการใช้งานในกลุ่มสินค้าข้าวแล้ว 189 ราย ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา มกอช. ร่วมกับกรมการข้าว ได้มีแผนการดำเนินการสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบ QR Trace On Cloud โดยมีการจัดอบรมการใช้งานระบบ QR Trace on Cloud ให้แก่เจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จำนวน 28 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ กำแพงเพชร

นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครนายก ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มังคละนครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และมีผู้สมัครใช้งานทั้งหมด 28 ศูนย์

ดร.จوزهติ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม นอกจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพแล้ว ศูนย์ข้าวชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการตามสอบของเมล็ดพันธุ์ข้าว มกอช. ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ QR Trace on Cloud ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ผ่านการรับรองของระบบการตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) จำนวน 24 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป เข้าร่วมอบรม 155 ราย ซึ่งมีศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป สมัครใจนำไปใช้งานบ้างแล้ว เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 3 แห่ง เกษตรกร 30 ราย และสมัครใช้งานทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอีต้ายสองพี่น้อง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนโพธิ์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพาะปลูกจึงยังไม่มีการเริ่มต้นใช้งานระบบ

“มกอช. ต้องการยกระดับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรทั่วไป โดยการนำ ระบบ QR Trace on Cloud ไปใช้งานสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยพร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถแข่งขันทางการค้า นอกจากนี้ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว เกษตรกรสามารถติดตามสัญลักษณ์ Q บนผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสามารถนำไปวางจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com อีกด้วย”
เลขาธิการ มกอช. กล่าว



เส้นแบ่งความคิด

๑ สถาพร ศรีสังข์

เขาพับผ้า-กะช่อง(2)

ไม่แน่ใจนักว่าสถานที่ที่ตั้งตามนาสนใจอย่างเขาพับผ้า(ส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดที่พาดผ่านพัทลุง-ตรัง-สตูล)จะมีบันทึกหรือคนเขียนถึงไว้มากแค่ไหน รู้เพียงว่าในช่วงรัชกาลที่ 5 และ 6 ยามที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมืองตรัง ที่นี้ได้รับความสนใจมาก นอกจากท่านผู้นี้จะเป็นผู้ริเริ่มตัดถนนเขาพับผ้าเชื่อมต่อกับเมืองทางฝั่งตะวันออกจนสำเร็จแล้ว เฉพาะบริเวณตรงธารน้ำปากทางขึ้นสู่ “โตมปลิว” ของน้ำตกกะช่องที่ “เขาพับผ้า” ผลัดน้ำส่งให้อย่างเหลือเฟือนั้น ท่านยังได้จัดสร้างพลับพลาบริเวณเสด็จล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 ขึ้น ได้รับพระราชทานนามว่า “ตำหนักปรังคพัย” พระองค์ท่านเสด็จมาประทับที่นี้ถึง 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ.2452 และ 2458

นอกจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 แล้ว ในปี พ.ศ.2471 รัชกาลที่ 7 ก็เสด็จมาประทับที่นี้ด้วยที่สำคัญมากก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาประทับที่นี้และทรงจารึกพระนามาภิไธยไว้ที่ผาหินบริเวณน้ำตกกะช่องทั้ง 2 พระองค์ อันต้องถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งของพลสกนิกรชาวจังหวัดตรัง!

นอกจากเขาพับผ้าและกะช่องจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์แล้ว ก็ยังมีนักเขียนและกวีจำนวนไม่น้อยที่เขียนถึงสถานที่ดังกล่าวนี้ไว้

ที่จำได้แน่ๆ เรื่องหนึ่งคือ “นิราศกะช่อง” ของ รศ.วันเนา อยู่นั้น ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะตีพิมพ์อยู่ในวารสาร “รูสมิแล” ของ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 น่าจะสักประมาณ พ.ศ.2515 นั้นแหละมัง

แต่ถ้าใครมีโอกาสผ่านเขาพับผ้า และได้แวะชมนิทรรศการกลางแจ้งขนาดใหญ่ตรงริมถนนกลางหุบเขาที่เรียกกันว่า “Andaman Gateway” อะไรนั่น ก็คงเห็นว่ามีการตัดเอาบทกลอนท่อนหนึ่งที่บรรยายถึงสภาพเขาพับผ้ามาจัดแสดงไว้ด้วย เป็นกลอนของ “พนมนันทพฤษฯ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ชาวพัทลุง-ตรัง ที่น่าจะเขียนขึ้นสักประมาณปี พ.ศ.2523 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังใช้ถนนสายเก่าที่แสนจะคดโค้งและหวาดเสียวอยู่

กลอนที่ชื่อ “เขาพับผ้า-พัทลุง-ตรัง” บทนี้ ถ้าใครมีโอกาสได้อ่านเต็มบท จะพบว่า

มีเนื้อหาที่ชี้ทั้งสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคมของผู้คนแถบเขาบรรทัดขณะนั้นได้อย่างเห็นภาพทีเดียว ลองอ่านดูสักท่อนก็แล้วกัน :

“กวรวบกวรวบเป็นคิ่งคิ่ง/สองฟากป่า
ปรังลำห้วยใส

หญ้าคาดอกขาวสะบัดไกว/ลมชื้นไล่
ไล่ละโลมลง

เหนียวแดดส่องเป็นลำแสง/ทอดทา
บาดแทงม่านหมอกพง

เหมือนพรายรุ่งฟ้าระบายดง/ทาบท
ดงสนภูพะพรายพราย...

โคลงเคลงแตกกลีบสีม่วงคล้ำ/ไม้ไร้
สดฉ่ำบานดอกฉาย

ลาดสันภูทาบอาบระบาย/สร้างข้าวลือ
สร้างนินยา ขยายไกล..

เล่าว่าสิบปีประมาณผ่าน/นับร้อยศ
พทหารหาญพลีชีพให้

ว่า-ทิวากทุกสะพานทุกพับไป/ล้วน
เคยมีเลือดไหลละโลมทา

ว่า-พับผ้าคือผ้าพับคลี่รับผอง
ประชาที่ตื่นทุกย่านท่า

ว่า-ผลของสงครามที่ตามมา/ยังไม่มี
ใครกล้าพยากรณ์...

คนตรัง-พัทลุงที่เกิดไม่ทันถนนสายเขาพับผ้าสายเก่า และไม่ทันความขัดแย้งทางการเมืองยุค “หลัง 6 ตุลาฯ” (พ.ศ.2519) ย่อมยากที่จะจินตนาการถึง “อดีต” ของเขาพับผ้าและน้ำตกกะช่อง(หรือ “กะช่อง” ตามชื่อนิราศของ อ.วันเนา?) รวมถึง “บรรยากาศ” ชีวิตสังคมของผู้คนในแถบถิ่นนั้นในยามนั้นกลอนบทหนึ่งจึงถือว่าเป็นบทบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของเขาพับผ้าช่วงหนึ่งไว้ให้คนชั้นหลังที่สนใจได้รับรู้ศึกษา

น้ำตกกะช่องที่เคยยิ่งใหญ่สวยงาม(มาก)ในอดีตนั้น วันนี้แทบจะไม่เหลือร่องรอยให้เห็นมากนัก เป็นทั้งเพราะถูกภัยธรรมชาติถล่มหนักถึง 2 ครั้ง 2 ครา ปี 2524 ครั้งหนึ่ง และ 2561 อีกครั้งหนึ่ง แต่ที่หนักกว่าภัยธรรมชาติ ฟังว่าก็คือ “ภัยคน” ที่ถาภูเขาปลุกย่างพารานั้นแหละ !

ป่าภูเขาพับผ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์แน่นหนา มีสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ เป็น “ป่า 3 ชั้น” แท้ๆแบบป่าในเขตรมสมบูรณ์ศูนย์สูตรขนาดศิลปินใหญ่ที่ชื่อ “เทพศิริ สุโขภา” (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ที่เรียนมาทางทัศนศิลป์และมีฝีมือระดับฉกาจในด้านเขียนรูปด้วย)เคยเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อ

เขียนรูป ตั้งใจจะมาเขียนภาพ “ป่า 3 ชั้น” แถบเขาพับผ้าถึงขนาดต้องถอยกลับทั้งเครื่องเขียนทั้งหมดไว้ให้โรงเรียนบางโรงเรียนนั้นด้วยพบว่า “เขียนไม่ได้!” นี่เป็นเรื่องที่ฟังมาจากวงการบรรดา “ศิลปินใหญ่” อีกที จะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันเอาเอง

แต่จะอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป้องกันป่าและสัตว์ป่า ก็เกิดขึ้นบริเวณเขาพับผ้าและน้ำตกกะช่องเป็นจำนวนมาก ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด/สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง และ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง เป็นต้น ลืมบอกไปว่าบนเขาพับผ้าตรงหุบ “น้ำราบ” ด้านหลังร้านกาแฟและรีสอร์ทชื่อดัง “เขาพับผ้า” ในปัจจุบันนั้น เคยมี “สถานีวนกสิกรรม” ของกระทรวงเกษตรฯตั้งอยู่ และที่นี้เคยมีการส่งเสริมและทดลองปลูกกาแฟกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 โน่นแล้ว จุดเกิดของบริษัทกาแฟพันธุ์ไทยที่ชื่อ “กาแฟเขาช่อง” ก็เกิดที่นี้แหละ ไปโด่งดังระดับประเทศก็เพราะฝีมือของ “ชาญ จิระเลิศพงษ์” อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คิษย์เก่าวิเชียรมาตุ รุ่น “แม่แก้ว 89” ผู้ล่วงลับคนนั้นเอง

ใครที่เป็น “เขาเที่ยว” หรือ “นักเดินทาง” หรือ “นักสำรวจ” ที่ไม่เคยมา “สโลว์ไลฟ์” แถบเขาพับผ้า-กะช่อง ลองแวะมาดูเถอะ รับรองไม่ผิดหวัง ตอนนีเขามีสที่พักในพื้นที่เป็น “รีสอร์ทระดับ 5 ดาว” หลายแห่งที่ดังๆ นอกจาก “เขาพับผ้า” ที่ว่ามาแล้ว อย่างน้อยฟังว่ายังมี “กะช่องฮิล เดนท์ รีสอร์ท” ที่อยู่ตั้งอยู่เชิงเขาฝั่งตรงอีกแห่ง ฟังว่าที่นั่นมีจุดดูหมอกสวยมาก แถบการออกแบบที่พักก็สอดคล้องกับธรรมชาติยิ่งนัก!(แนะนำให้เผื่อวันหลังจะได้ชอลดมัง...)

วันหยุดยาวที่รัฐบาลลู่จัดให้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ใครที่เบื่อความขัดแย้งทางการเมือง(ที่บางใครวิเคราะห์ว่า ครั้งนี้ถ้าจัดการไม่ดี อาจจะทำให้คนไทยฆ่ากันเองอย่างหนักหนากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ตามประสาคนเมืองพุทธที่ไม่เคยรู้จักเลยว่า “พุทธ” คืออะไร เด็กๆ นะพอเข้าใจได้ว่าเพราะเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมบริโภคนิยมที่คนรุ่นปู่ย่าพ่อแม่มักนำเข้า/แต่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนั้น...?) หรือเบื่อดูทีวี. เมื่อเข้าโซเชียล เน็ตเวิร์ก ดูเด็กแย่งกันโพสต์ชู 3 นิ้ว/โซวโบขาวถ่ายรูปไว้โพสต์ หลบมานอนนิ่งๆ แถบเขาพับผ้า-กะช่อง สักคืนสองคืนก็ไม่เลวนะ!!!!

เคาะงบหมื่นล้านแก้ น้ำแล้ง-ท่วม

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,893 ล้านบาท สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับแผนงานที่ได้รับงบกลาง

ดังกล่าวในการดำเนินงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง 2.โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 แห่ง 3.โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ 4.โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 83 รายการ 5.โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4

6.โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 50 รายการ 7.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยนพร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ และ 8.โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยการสนับสนุนกว่า 10 หน่วยงงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

จำนวน 18,927 รายการ และ 2.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 805 ลำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แห่ง และ 2.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 10 ชุด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกแก้มลิงภายในชุมชนรถไฟและกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 17 รายการ.



กัลยา ยืนยง

คิกออฟใช้ 'ยางพารา'

6 บินที่แน่นอนแล้ว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเตรียมลงพื้นที่เปิดพิธีเริ่มสตาร์ทโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick off) ณ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไระยา-แพรงซาหยั่ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จุดประสงค์เพื่อใช้ในการนำยางพารามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบที่เหมาะสม

คือ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนถนนของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) หลังจากก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มข.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนด้วยการใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก

ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่แปรมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนำ "ยางพารา" มาใช้ในภารกิจของกระทรวงที่มุ่งเน้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบนถนน พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้นยังถือเป็นการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นด้วย

เป็นที่มาที่ทำให้ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดนโยบายและภารกิจข้างต้นเป็นแผนงานเร่งด่วน และได้มีผลเห็นได้ชัดในปัจจุบัน อาทิ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการการนำยางพารามาใช้ในการกิจกรรมคมนาคม หลังจากกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) การนำอุปกรณ์ทางด้านจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนนที่ผลิตจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ช่วยเกษตรกรสวนยาง

สำหรับการดำเนินการนำยางพารามาใช้ในการกิจกรรมคมนาคมนั้น ได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำของโลก โดยมีการทดสอบการชนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบัน Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่าสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ แบรีเออร์แบบเดิมที่มีความสูง 90 เซนติเมตร (ชม.) ทำมุม 20 องศา จะสามารถรับแรงปะทะความเร็วของรถได้ 90 กิโลเมตร (กม./)ชั่วโมง (ชม.) ขณะที่เมื่อนำยางพารามาแปรรูปเป็นแผ่นยางพาราหุ้มแบรีเออร์คอนกรีต สามารถรับแรงปะทะได้เพิ่มขึ้น 30% หรือรถใช้ความเร็ว 120-130 กม./ชม. เมื่อปะทะแล้วจะไม่เกิดการพลิกคว่ำ

สำหรับแผนดำเนินงานนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 อย่างตามที่ระบุข้างต้น มาใช้ติดตั้งบนถนนของ ทล.-ทช.ทั่วประเทศภายในปี 2563-2565 ซึ่งจะไม่มีการทบทวนแบรีเออร์คอนกรีตที่มีอยู่เดิม เป็นการนำมาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนมากขึ้น โดยจะมีการใช้งบประมาณ 85,624 ล้านบาท แบ่งเป็น แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) ระยะทางรวม 12,282 กิโลเมตร และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) จำนวน 1,063,651 ต้น ใช้ยางพาราในปริมาณมากถึง 1 ล้านตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรถึง 71% หรือคิดเป็นผลตอบแทนกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

ต้องยอมรับว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตด้วย นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ กรณีเรื่องการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ แน่ใจว่าจะช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคายางที่ตกต่ำ ยางล้นตลาด แล้วยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย.



ขึ้นแท่นปลัดใหม่

ท ลังมตติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เห็นชอบแต่งตั้ง 4 ปลัดกระทรวงคนใหม่ ได้แก่ **นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์** อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นปลัดกระทรวงการคลัง **นายธานี ทองภักดี** เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ **นายทองเปลว กองจันทร์** อธิบดีกรมชลประทาน เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ชื่อที่หลายคนคงคุ้นหู คือ **นายธานี ทองภักดี** ที่ทำงานด้านการต่างประเทศมายาวนาน โดยเฉพาะช่วงที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้ผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพชาวชุมชนไทยในสหรัฐฯ ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นายธานียังได้เข้าเฝ้าฯ เสนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวง



ธานี ทองภักดี

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในทุกด้าน

การทำงานที่ผ่านมาของนายธานีต่างเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากในกระทรวงการต่างประเทศ และได้ใจจากคนไทยในสหรัฐฯ ด้วยมีการทำงานที่เข้าถึงประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายธานีถือว่าเป็นอีกคนที่ทำงานหนัก

ทั้งเรื่องการดูแลคนไทย การส่งคนไทย นักเรียนและนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ จำนวนมากที่รอการกลับบ้านให้ได้กลับประเทศไทย โดยทำงานประสานและยังออกไปอำนวยความสะดวกด้วยตนเอง เตรียมถุงยังชีพใส่อาหารและสิ่งของจำเป็นให้คนไทยในสหรัฐฯ ด้วยตนเอง

สำหรับ **นายธานี** ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา, อธิบดีกรมสารนิเทศ, โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ, เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ด้านการศึกษาจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่วมฤดี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแคมรา, ปริญญาตรี ANU University ประเทศออสเตรเลีย, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา.

‘อลงกรณ์’ อุ่มเกษตรกรเลี้ยงจระเข้

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะประชุม ในวันที่ 25 ส.ค. นี้ จะมีการหารือพิจารณาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย ต่ำ (Soft Loan) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการ รว.เงิน 8,770 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัวตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐและจีน จนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่มีการเลี้ยงในระบบรวม 1,189,836 ตัว ในทุกภาคทั่วประเทศ 1,150 ราย ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 ประกอบด้วยผู้เพาะเลี้ยง, ผู้ค้าและผู้เลี้ยง (ครอบครอง) โดยเฉพาะขณะนี้จระเข้ขนาด 1.8 เมตรขึ้นไป (อายุ 3 ปี) กำลังบ่อเลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว เป็นภาระให้กับเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนค่าดูแลและค่าอาหาร

ซึ่งจระเข้ไทยเป็นหนึ่งในจระเข้ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ดี ที่สุดในโลก หากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวให้ความเห็นชอบก็จะ เสนอ รว.เกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอ กรม. ต่อไป นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำได้จัดการประชุมนัดพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ ประกอบการจระเข้ที่เขียนหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยมีการหารือ ถึงแนวทางช่วยเหลือการกระจายสินค้าจระเข้ และเห็นชอบโครงการ สินเชื่อ Soft Loan ซึ่งรัฐชดเชยดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสภาพ คล่องแก่ผู้ประกอบการจระเข้ไทย และรับซื้อจระเข้จากเกษตรกร ในช่วงปี 2563-2564 ประมาณ 150,000 ตัว ระยะปลอดชำระ 3 ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างเสถียรภาพของตลาดจระเข้ สำหรับการส่งออกจระเข้ทั้งตัวปี 2562 มีมูลค่ากว่า 3-6 พันล้านบาท โดยมีจีน ฮองกง สิงคโปร์ และยุโรปเป็นตลาดใหญ่ของไทย.

ขอสินเชื่อซัพหน้าตาจะเข้า!

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะคู่ค้าหนังจระเข้ ของไทย จากทั่วโลกชะลอการนำเข้าและลดปริมาณการสั่งซื้อ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน อิตาลี เป็นต้น ส่งผลให้ราคาจระเข้ตกต่ำ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จระเข้จากซาก ไม่รับซื้อจระเข้มีชีวิตจากผู้เพาะเลี้ยง ทำให้ธุรกิจเพาะเลี้ยงจระเข้มีความต้องการ สินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมเสนอ ของบประมาณ 1,819 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนดอกเบี้ย ในโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการเพาะ เลี้ยงจระเข้ วงเงิน 8,770 ล้านบาท

“นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นลูกค้าหลักอันดับต้นๆ ของผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จระเข้ โดยก่อนการเกิดโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย 10 ล้านคน เมื่อเข้ามาก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากจระเข้ กลับไปจำนวนมาก แต่เมื่อมีโควิด-19 การซื้อผลิตภัณฑ์จาก จระเข้ก็หยุดชะงัก รวมถึงประเทศผู้นำเข้าหนังจระเข้เพื่อไป

ทำกระเป๋า อาทิ ฝรั่งเศส และอิตาลี ภายใต้แบรนด์แอร์เมส หลุยส์วิตตอง กุชชี บาลองเซียก้า เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ของไทยขายสินค้าไม่ได้”

ทั้งนี้พบมีผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องคือผู้ค้าจระเข้ 348 ราย แบ่งเป็นผู้ค้าขายจระเข้มีชีวิต 293 ราย และผู้ที่ค้า ซากจระเข้ 55 ราย อีกทั้งยังผู้ครอบครองจระเข้มีชีวิตและซาก 718 ราย อาทิ ครอบครองมากกว่า 1,000 ตัว 36 ราย, ครอบครอง 500-1,000 ตัว 39 ราย, ครอบครองน้อยกว่า 500 ตัว 643 ราย, ผู้เพาะพันธุ์ 84 ราย โดยมีการเลี้ยงจระเข้ขณะนี้รวม 1,899,836 ตัว ภาครัฐจึงควรเข้าไปสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 8,770 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากซาก วงเงิน 1,650 ล้านบาท, ผู้ประกอบการค้าจระเข้มีชีวิต และ ผู้ครอบครองมากกว่า 1,000 ตัว วงเงิน 3,290 ล้านบาท และ ผู้ครอบครองน้อยกว่า 1,000 ตัว และผู้เพาะพันธุ์วงเงิน 3,215 ล้านบาทเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ปี และ ชำระคืนเงินกู้ภายใน 4 ปี โดยรัฐบาลจะอุดหนุนดอกเบี้ยให้ รวม 1,819 ล้านบาท.

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...ท่ามกลางชะตากรรมมนุษยชาติที่ถูก “โควิด-19” คุกคามหนัก ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระดับยากจะควบคุม แคม “วัคซีน” อันเป็นที่พึ่ง กลับหวังไม่ได้ เพราะ “ไวรัสกลายพันธุ์” หนึ่การควบคุม ส่งผลให้ “เศรษฐกิจโลก” ชะลอตัวอย่างหนัก พร้อมๆ กับการเมืองระหว่างประเทศที่ “สหรัฐ” กับ “จีน” ดูจะแตกหักกันมากขึ้น “ประเทศไทย” เรา เข้าสู่ “โหมดนับถอยหลัง” ด้วยแรงบีบคั้นทางการเมือง เริ่มจากที่จะ “ประเมินจุดจบ”

●...การต่อต้าน “เผด็จการ” เรียกร้อง “ประชาธิปไตย” ลามจาก “นักศึกษามหาวิทยาลัย” ไปสู่ “นักเรียนมัธยมทั่วประเทศ” การรับมือเป็นไปอย่างโกลาหล เหมือนช่วงแรกที่ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ควบคุมการแสดงออกของ “ลูกศิษย์” ด้วยการจำกัดการใช้ “สถานที่” แล้ว “ความเคลื่อนไหวบานปลายมานอกมหาวิทยาลัย” ถึงวันนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฯ” ยิ่งไปกันใหญ่ อาจเพราะเคยกับ “การใช้อำนาจ” จึงข่มขู่ หรือถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเด็ก โดยคิดว่าจะควบคุมได้ แต่ “สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้าย” กลายเป็น “การทะเลาะกับเด็ก” ในสาระที่ “ครูบาอาจารย์” เกียงไม่ออก เมื่อภาพออกมาเป็นการ “ใช้อารมณ์” ยิ่งเสียหาย

●...ที่น่าหนักใจกว่านั้นคือ “ผู้มีอำนาจในทุกระดับ” เหมือนจะ “ไม่มีราคา” ให้ “เด็กรับฟัง” ไม่ว่าจะ เป็น “ณัฐพล ทีปสุวรรณ-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ที่ภาพ “ผู้นำมือปิดบ้านปิดเมือง” เผยแพร่เป็น “ตัวอย่าง” อยู่เกลื่อน จนห้ามได้ไม่เต็มปาก ทางเลือกเดียวที่จะใช้ได้คือ “ประกาศอำนาจไปในทางข่มขู่”

●...ทว่าด้วยวิธี “ใช้อำนาจเข้าข่ม” ไม่เพียง “หยุดเด็กไม่ได้” แต่ยังกลายเป็น “กระตุ้นให้ผู้ปกครอง” ต้องไปเฝ้าลูกที่โรงเรียน หากยังเดินกันไปแวนนี้ อีกไม่นาน คงได้เห็นศึกระหว่าง “ผู้ปกครอง” กับ “ครู” เพราะสังคมยุคปัจจุบัน ยากที่ “คนเป็นพ่อเป็นแม่” จะปล่อยให้ใครมากดข่มลูกได้ โรงเรียนจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง หนทางที่ดีกว่าคือ “ควบคุมความเคลื่อนไหวไว้ในโรงเรียน” อย่างบีบคั้นจน “เด็กมัธยม” ต้องเคลื่อนไหวบนท้องถนน เพราะหากเป็นเช่นนี้ ที่จะลำบากที่สุดคือ “ตำรวจ” เนื่องจากจะเป็นภาพที่น่าเกลียดที่สุด หากเกิดการใช้กำลังกับเด็ก

●...ได้แต่ “ถอนหายใจ” เมื่อทรงพระชนม์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ “ผู้นำประเทศ” เห็น “การแสดงออกของเด็กมัธยม” เกิดจาก “ถูกเพื่อนๆ กดดัน” เพราะเป็นมุมมองที่แก้ไขปัญหอะไรไม่ได้ ด้วยเป็นแค่ “หาจำเลย” มาเป็น “ข้ออ้าง” พยายามที่จะเห็นแค่ “ผู้สนับสนุน” ทั้งที่เสียงต่อต้านดังกว่าหลายเท่า ขึ้นแก้กันด้วย “สร้างเกราะป้องกันตัวเอง” แบบนี้ โอกาสที่จะพูดกันรู้เรื่อง ยิ่งไม่เหลือให้เห็น

●...ไถ่ถามกันมาว่า “จะจบแบบไหน” แม้จะมีความพยายามจากหลายคนที่จะใช้ประสบการณ์มาอธิบาย แต่ที่สุดแล้ว “ลั่นแต่คาคาเดาเอา” เพราะเอาเข้าจริง เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยประสบการณ์เดิมๆ เรื่องราวจะพลิกกันไปแบบไหน ได้แค่ติดตามกันวันต่อวัน ไม่ว่าจะมามี “อำนาจ” แค่นั้น การจะใช้เพื่อหยุดสถานการณ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเป็นความเคลื่อนไหวที่ “คาคาเดาไม่ได้”

●...อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “เกษตร 4.0 รีสตาร์ทเศรษฐกิจไทยยุค COVID-19” ในงานสัมมนา Re-Start Thailand พลังชุมชน พลิกฟื้นประเทศไทย ณ TRUE DIGITAL PARK สุขุมวิท วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.

ชโลทร

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' โฆษกรบ.คนใหม่

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “อนุชา บูรพชัยศรี” โฆษกรบ.คนใหม่

ผู้จัดการรายวัน360° – ครม. อนุมัติ
แต่งตั้ง “อนุชา บูรพชัยศรี” เป็น
โฆษกรัฐบาลคนใหม่ ขณะที่ “ธานี
ทองภักดี” พุดทรวงอชิงตัน สหรัฐฯ
ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วน “กฤษฎา จีนะวิจารณะ”
นั่งปลัดคลัง และ “ทองเปลว
ก่องจันทร์” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อหน้า 4

ผู้จัดการรายวัน360° – ครม. อนุมัติแต่งตั้ง
“อนุชา บูรพชัยศรี” เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่
ขณะที่ “ธานี ทองภักดี” พุดทรวงอชิงตัน
สหรัฐฯ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วน “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลัง
และ “ทองเปลว ก่องจันทร์” ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

วานนี้ (18 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี
ไตรสธณคุณ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงผลการประชุม ครม. เรื่อง
การแต่งตั้ง โดย ครม. เห็นชอบตามที่สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้ง
นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขาธิการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนางนงนุช
ภิญโญสินวัฒน์ ที่ไปเป็น รมช.แรงงาน ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)
ประกอบด้วย นายธานี ทองภักดี

เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง, นาย
สุทินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง และนายเชิดเกียรติ
อัครถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ดำรง
ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัด
กระทรวง

สำหรับในส่วนของกระทรวงการคลัง
มติแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมศุลกากร ให้เป็นปลัดกระทรวงการคลัง
คนใหม่ แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ที่จะ
เกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
นายทองเปลว ก่องจันทร์ อธิบดีกรม
ชลประทาน เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต่อจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ซึ่ง
จะเกษียณอายุราชการ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำ



นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
แทนนางนงนุช ภิญโญสินวัฒน์ หลังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
แรงงาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที หลังจากที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. วานนี้ (18 ส.ค.)

สำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แถลงผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นครั้งแรก
ถึงแนวทางการทำงาน ว่า จะเน้นการสื่อสารข้อมูล
ให้เข้าใจตรงกันและครบถ้วน แนวทางขับเคลื่อน
การทำงานต่างๆ ตามดำริของนายกรัฐมนตรี
ในที่ประชุม ครม. ส่วนสถานการณ์
การเมืองในปัจจุบัน จะสื่อสารความคิดเห็น
ของรัฐบาลให้ภาคประชาชนรับทราบ ซึ่ง
เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ไม่ใช่ความเห็นของ
รัฐบาลฝ่ายเดียว โดยจะรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อนำไปสู่ผู้ที่กำหนดนโยบาย
ของรัฐ

นอกจากนี้ เรื่องเศรษฐกิจ และด้าน
ต่างประเทศ จะทำความเข้าใจสร้างการรับรู้
และสื่อสารไปยังทูตต่างประเทศ สื่อต่างประเทศ
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนว่า
เรื่องใดเป็นจริง ขณะที่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ
เฟคนิวส์ ก็ต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
และต้องปรับข้อมูลการให้ข่าวต่อประชาชน
ให้เร็วไปอย่างรวดเร็ว.

คลังท่วม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย “เอสเอ็มอี” เพิ่ม

คลังท่วม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย “เอสเอ็มอี” เพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360° - คลังเตรียมวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.1 แสนล้านบาทปล่อยกู้ผ่านสถาบันการเงินของรัฐเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ด้าน ศบค. เผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ รัสเซีย 2 ราย อินเดีย 1 ราย เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยรักษาหายได้กลับบ้านเพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ กรม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อ่านต่อหน้า **3**

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) รวมไปถึงประชาชนทั้งผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้มีรายได้อื่นๆ ชาติรายได้ ชาติสภาพคล่อง มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเลิกจ้างและปิดกิจการ แม้รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไปไม่ถึงแหล่งเงินทุน

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง การทบทวนมติ ครม.และเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ใน 3 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่ม SMEs ทั่วไป 2) กลุ่ม SMEs ท่องเที่ยว และ 3) กลุ่ม SMEs รายย่อยและประชาชน วงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 114,100 ล้านบาท โดยในกลุ่มแรกคือ กลุ่ม SMEs ทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) สินเชื่อ Soft Loan ธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป วงเงิน 10,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยตรงจำนวน 3,000 ล้านบาท

1.2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan พลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาท โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 8 ปี โดย บสย. จะเริ่มค้ำประกันและเก็บค่าธรรมเนียมในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับสินเชื่อ

1.3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 8 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี

กลุ่มที่สอง กลุ่ม SMEs ท่องเที่ยว ได้แก่ 2.1) สินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

2.2) สินเชื่อ Extra Cash วงเงิน 9,600 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ศพว.) ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลา 5 ปี

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่ม SMEs รายย่อยและประชาชน คือ 3.1) สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้อื่นๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

3.2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี ขยายเวลารับค่าขอค้ำประกันถึง 30 ธันวาคม 2563

พบคนไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

วานนี้ (18 ส.ค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศวันนี้ ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เดินทางกลับจากต่างประเทศ จาก รัสเซีย 2 ราย อินเดีย 1 ราย เข้าพัก State Quarantine

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,381 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จำนวน 444 ราย จำนวนผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,198 ราย ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 125 ราย ขณะนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 38 ปี และ 49 ปี อาชีพพนักงานนวดเดินทางถึงไทยวันที่ 2 ส.ค. 63 เข้าพัก State Quarantine ในกรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อโดยผู้ป่วยรายแรกไม่มีอาการและอีกรายพบว่ามีไข้ 37.9 องศา

ส่วนอีก 1 รายเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย เป็นชายไทยอายุ 62 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหารเดินทางถึงไทยวันที่ 8 ส.ค. 63 (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 17 ราย) เข้าพัก State Quarantine ในกรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อโดยพบว่ามีอาการถ่ายเหลว สำหรับจำนวนคนไทยที่จะเดินทางกลับ

วันนี้ มีจำนวน 504 คน จาก 5 เที่ยวบิน โดยเดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ ภูฏาน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และจีน และในวันพรุ่งนี้จะมีจำนวนคนไทยเดินทางกลับมาอีก 575 คน จากบรูไน เอธิโอเปีย กатар ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และยังคงมีการเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านสถานการณ์ทั่วโลกล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 203,909 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 22,048,933 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4,398 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 777,430 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงสุด 5,612,027 ราย รองลงมา คือ บราซิล มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,363,235 รายอันดับ 3 คือ อินเดีย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,701,604 ราย อันดับ 4 คือ รัสเซียมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 927,745 ราย อันดับ 5 คือ แอฟริกาใต้ มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 589,886 ราย

กรม.ต่อเวลาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน จำนวนไม่เกิน 115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.63 โดยให้จ่ายเงินงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย และหากพันกำหนด ให้ยุติการติดตามและการโอนเงิน

พร้อมทั้งให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

ทั้งนี้ ยังให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกรก่ล่นจำนวนไม่เกิน 759 ราย ให้จ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.63 และให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันในวันที่ 31 ก.ค.63 ไม่เกิน 269 ราย โดยจ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.60.